

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  
สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประจักษ์ เรืองแสง	ส.อบต.หมู่ ๑	ประจักษ์ เรืองแสง	
๒	นายสมบูรณ์ อำพันธ์	ส.อบต.หมู่ ๒	สมบูรณ์ อำพันธ์	
๓	นายวิชัย เนตรวงศ์	ส.อบต.หมู่ ๓	วิชัย เนตรวงศ์	
๔	นายสถาพร วนาพันธ์	ส.อบต.หมู่ ๔	สถาพร วนาพันธ์	
๕	นายประมวล เกื้อสุข	ส.อบต.หมู่ ๕	ประมวล เกื้อสุข	
๖	นายประยงค์ นามศรีหาร	ส.อบต.หมู่ ๖	ประยงค์ นามศรีหาร	
๗	นายเสกฐธอน กุหลาบหอม	ส.อบต.หมู่ ๗	เสกฐธอน กุหลาบหอม	
๘	นายบุญมี มงคุณคง	ส.อบต.หมู่ ๘	บุญมี มงคุณคง	
๙	นายสุรียันต์ กัลยานี	ส.อบต.หมู่ ๙	สุรียันต์ กัลยานี	
๑๐	นายเจียม โฉมงาม	ส.อบต.หมู่ ๑๐	เจียม โฉมงาม	
๑๑	นายประสาธ อุดมญาติ	เลขานุการสภา อบต.	ประสาธ อุดมญาติ	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาคร จันทร์เขียว	นายก อบต.ป่าโมง	สาคร จันทร์เขียว	
๒	นายแก้ว ยิ่งวงศ์	รองนายก อบต.คนที่ ๑	แก้ว ยิ่งวงศ์	
๓	นางสาวพิศมัย ทาระบุตร	รองนายก อบต.คนที่ ๒	พิศมัย ทาระบุตร	
๔	นายสุเทพ ประเสริฐศรี	เลขานุการนายก อบต.	สุเทพ ประเสริฐศรี	
๕	นายลอรราช สารพัฒน์	รองปลัดอบต.	ลอรราช สารพัฒน์	
๖	นางสุดาวรรณ เรืองอร่าม	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	สุดาวรรณ เรืองอร่าม	
๗	นายกำพล บุญไฟโรจน์	ผอ.กองช่าง	กำพล บุญไฟโรจน์	
๘	นายสัมฤทธิ์ ชนะภัย	ผอ.กองคลัง	สัมฤทธิ์ ชนะภัย	
๙	นางสาวอภิญญาอนุช บัวกิ่ง	ผอ.กองการศึกษาฯ	อภิญญาอนุช บัวกิ่ง	
๑๐	นางสาวเพียรพิศ พรหมศรี	นักทรัพยากรบุคคล	เพียรพิศ พรหมศรี	

สมาชิกสภาอบต.ทั้งหมด ๑๐ คน

มาประชุม ๑๐ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

สำเนาถูกต้อง

(นายประสาธ อุดมญาติ)

เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง

เมื่อได้เวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม จึงได้เรียนประธานสภา อบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยแรกเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ป่าโมงทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุมฯ ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด

ประธานฯ เมื่อเห็นว่าไม่มีการแก้ไขประเด็นใดจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ

มติที่ประชุมฯ ยกมือให้การรับรอง ๙ เสียง  
ไม่รับรอง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

ประธานฯ ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต. ครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา อบต.ป่าโมงและสมาชิกสภา อบต.ป่าโมงทุกท่านคะ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้าพเจ้านางสาคร จันทร์เขียว ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลป่าโมงเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก อบต.ป่าโมง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า ก่อนนายก อบต.เข้ารับที่ให้ประธานสภา อบต. เรียกประชุมสภา อบต.เพื่อให้นายก อบต.แถลงนโยบายต่อสภา อบต.โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.และการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่มาประชุมด้วย

ข้าพเจ้านางสาคร จันทร์เขียว นายก อบต.ป่าโมง จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาอบต.สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งความต้องการใน

สำเนาถูกต้อง

(นายประสาธ อุตมญาติ)

เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง

การพัฒนาทุกๆด้านโดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่องและพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ อบต.ป่าโมง เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานสภาอบต.ป่าโมงที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานอบต.ป่าโมงสามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารไว้ ๗ ด้านได้แก่

๑.นโยบายเร่งด่วน

๒.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.นโยบายการศึกษา

๔.นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๕.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๖.นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

๗.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้านดังนี้

๑.นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การจัดหาทุน สถาบันพระมหากษัตริย์การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากสาธารณสุขภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น COVID - ๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

๒.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านสาธารณสุขสวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการตลาดสะอาดปลอดภัยจากสารพิษพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ เร่งรัดการมีบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่มและให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข ภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณสุขภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำเนาถูกต้อง

(นายประสาธ อุดมญาติ)

เลขาธิการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง

### ๓.นโยบายการศึกษา

เพื่อให้ อบต.ป่าโมง เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์ และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายเช่น สนามกีฬา รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภทแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

### ๔.นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาอบต.ป่าโมงให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใสและปลอดภัยจากมลพิษ โดยส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม่น้ำ คูคลองสาธารณะ ทางระบายน้ำ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใสพัฒนาพื้นที่สีเขียวส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามระบบรีไซเคิล และการจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

### ๕.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาถนนเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงคมนาคมปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนนซอยและจุดเสี่ยงอันตรายในชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีเครื่องหมายจราจร ป้ายบอกเส้นทางและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน

### ๖.นโยบายการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกระดับและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับ อบต.ป่าโมง โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

### ๗.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการสังกัด อบต.ป่าโมง สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อ

สำเนาถูกต้อง

(นายประสาธ อุทุมมวาทิต)

เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง

พัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสารและการร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้าน การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานโดยส่งเสริมการอบรม การศึกษาดูงานและการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมทั้งการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาพื้นฐานความเป็นจริง ที่จะแก้ปัญหาและสนองตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆด้าน

ข้าพเจ้านางสาคร จันทร์เขียว นายกอบต.โหมง ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภา อบต.ป่าโหมง อันทรงเกียรติแห่งนี้กว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการ อบต.ป่าโหมง ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขต อบต.ป่าโหมงให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประธานฯ มีท่านสมาชิกสภาอบต. สงสัยสามารถสอบถามและอภิปรายได้ นะครับ ถ้าไม่มีท่านใด สงสัยและอภิปราย จะถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

๓.๒ การรายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานฯ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดอบต.ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

หัวหน้าสำนักปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาอบต.และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น สำหรับรายละเอียดได้ถ่ายสำเนาให้ทุกท่านแล้วดิฉันจะอ่านไปที่ละหน้าขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูไปพร้อมๆกัน

ที่ประชุมฯ รับทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นสยประสาธ อุดมญาติ)

เลขานุการสภา อบต.ป่าโหมง/ ปลัด อบต.ป่าโหมง

๓.๓ การคัดเลือกสภาอบต.ป่าโมงเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าโมง

ประธานฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ป่าโมง จำนวน ๒ ท่าน

สมาชิกสภาอบต. เรียนท่านประธานสภาอบต.และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านกระผม นายเจียม โฉมงาม ขอเสนอ

๑.นายวิชัย เนตรวงศ์

๒.นายสุริยันต์ กัลยานี

เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ป่าโมง

ประธานฯ มีสมาชิกสภาอบต.จะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่าทั้ง ๒ ท่าน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาอบต.ป่าโมงเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ป่าโมง

ที่ประชุมฯ รับทราบ

๓.๔การคัดเลือกสมาชิกสภาอบต.ป่าโมงเป็นกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประธานฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นกรรมการแผนพัฒนาตำบลป่าโมง จำนวน ๓ ท่าน

สมาชิกสภาอบต. เรียนท่านประธานสภาอบต.และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านกระผม นายวิชัย เนตรวงศ์ ขอเสนอ

๑.นายประจักษ์ เรืองแสง

๒.นายเสกฐธัน กุหลาบหอม

๓.นายเจียม โฉมงาม

เป็นกรรมการแผนพัฒนาอบต.ป่าโมง

ประธานฯ มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่าทั้ง ๓ ท่านได้เป็นกรรมการแผนพัฒนาอบต.ป่าโมงในส่วนของสภาอบต.ป่าโมง

ที่ประชุมฯ รับทราบ

๓.๕การคัดเลือกสมาชิกสภาอบต.ป่าโมงเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๓ ท่าน

ประธานฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านผู้เห็นสมควรเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ

สมาชิกสภาอบต. เรียนท่านประธานสภาอบต.และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านกระผม นายประจักษ์ เรืองแสง ขอเสนอ

๑.นายสถาพร วนาพันธ์

๒.นายประยงค์ นามศรีหาร

๓.นายบุญมี มงคุณคง

เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ

สำเนาถูกต้อง

(นายประสาธ อุดมญาติ)

เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง

- ประธานฯ มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่าทั้ง ๓ ท่าน ได้รับคัดเลือกจากสภา อบต.ป่าโมงให้เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ
- ที่ประชุมฯ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. ททุกท่านเนื่องจากคณะผู้บริหารชุดเก่า และสมาชิกสภา อบต. ชุดเก่าพ้นจากตำแหน่งและได้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ชุดใหม่แล้วทาง อบต. ป่าโมงจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ดังนี้
- ๑.นางสาคร จันทร์เขียว นาย กอบต.ป่าโมง เป็นประธานกรรมการ
  - ๒.นายแก้ว ยิ่งวงศ์ รองนาย กอบต.คนที่ ๑ เป็นกรรมการ
  - ๓.นางสาวพิศมัย ทาระบุตร รองนาย กอบต.คนที่ ๒ เป็นกรรมการ
  - ๔.นายสมบูรณ์ อัมพันธ์ ประธานสภา อบต. เป็นกรรมการ
  - ๕.นายสุเทพ ประเสริฐศรี เลขานุการสภา อบต. เป็นเหรัญญิก
- สมาชิกสภา อบต.ป่าโมงทุกท่านเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
- ที่ประชุมฯ รับทราบ
- หัวหน้าสำนักปลัด เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านเนื่องจากคณะกรรมการชุดเก่าของกองทุนขยะ อบต.ป่าโมงได้พ้นจากตำแหน่งและทาง อบต.ป่าโมงได้แต่งตั้งใหม่ดังนี้
- ๑.นางสาคร จันทร์เขียว นาย กอบต.ป่าโมง เป็นประธาน
  - ๒.นายแก้ว ยิ่งวงศ์ รองนาย กอบต. เป็นรองประธาน
  - ๓.นางสาวพิศมัย ทาระบุตร รองนาย กอบต. เป็นรองประธาน
  - ๔.นายสมบูรณ์ อัมพันธ์ ประธานสภา อบต. เป็นรองประธาน
  - ๕.นายสุเทพ ประเสริฐศรี เลขานุการสภา อบต. เป็นเหรัญญิก
- สมาชิกสภา อบต.ป่าโมงทุกท่านเป็นกรรมการ
- ที่ประชุมฯ รับทราบ
- ผอ.กองการศึกษา ๑. เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านสืบเนื่องจากคณะกรรมการการศึกษาหมวดละ ออบต.ป่าโมง เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการการศึกษาอีก ๑ ท่าน เพื่อดำเนินการด้านการศึกษา พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาเสนอ อบต.ป่าโมงติดตามประเมินผลต่างๆคือ
- นายเอกภพ เปรยรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าหวาย
- เพื่อขอความเห็นชอบจาก สภา อบต.ป่าโมง
- มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ ๙ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง
๒. การแต่งตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าโมง ๒ แห่ง โดยแต่งตั้งจากสมาชิกสภา อบต.ป่าโมง แห่งละ ๒ ท่าน

สำเนาถูกต้อง

(นายประสาท อุตมญาติ)

เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง

- ศพด.บ้านป่าโมงใหญ่ ๒ ท่าน
๑. นายประจักษ์ เรืองแสง ส.อบต.หมู่๑
  ๒. นายเจียม โฉมงาม ส.อบต.หมู่๑๐
- ศพด.หนองผอง ๒ ท่าน
๑. นายประมวล เกื้อสุข รองประธานสภาอบต.
  ๒. นายสุรียันต์ กัลยานี ส.อบต.หมู่๙
- มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ ๙ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ผอ.กองการศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่งคือ
๑. นายแก้ว ยิ่งวงศ์ รองนายกอบต.ป่าโมง
  ๒. นายสมบูรณ์ อัมพันธ์ ประธานสภาอบต.ป่าโมง
  ๓. นายประสาธ อุดมญาติ ปลัดอบต.ป่าโมง
- ในปีที่ผ่านมา ๒๕๖๔ ศพด.ทั้ง๒แห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  
สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ ศพด.ระยะที่๑  
ผลการตรวจเยี่ยมคือ
- มาตรฐานด้านที่๑ การบริหารจัดการระดับคุณภาพ = ดี  
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อ  
พัฒนาเด็กระดับคุณภาพ = ดี  
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยระดับคุณภาพ = ดี  
จึงนำเรียนเพื่อให้ที่ประชุมทราบ
- ที่ประชุมฯ รับทราบ
- ประธานฯ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๕ น.

ลงชื่อ ประสาธ อุดมญาติ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายประสาธ อุดมญาติ)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

สำเนาถูกต้อง

(นายประสาธ อุดมญาติ)

เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงได้ตรวจบันทึก  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) นายสมบุรณ์ อัมพันธ์                      ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  
(นายสมบุรณ์ อัมพันธ์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ) เจียม โฉมงาม                              ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายเจียม โฉมงาม)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เสฏฐธอน กุหลาบหอม                      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายเสฏฐธอน กุหลาบหอม)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ประจักษ์ เรืองแสง                              ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายประจักษ์ เรืองแสง)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

(นายประสาท อุดมญาติ)

เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง